

11. รายการระหว่างกัน

11.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทขอยกยอมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รับจ้างประกอบชิ้นส่วน ผลิตชิ้นส่วน Jig Fixture ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน บริการตรวจสอบคุณภาพงาน และบริการเคลือบผิวเหล็กด้วย EDP ชนิดพ่น	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนางวรรณณา เงามานะชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 75 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนางวรรณณา เงามานะชัย
บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด	ผู้รับจ้างช่วงผลิตชิ้นส่วนจากโลหะ สำหรับเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และบริการอบชุบเหล็กกล้า	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนางวรรณณา เงามานะชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 50 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนางวรรณณา เงามานะชัย
บริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอร์ส จำกัด	ผลิตและจัดจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้า ผลิตอะไหล่และอุปกรณ์จากโลหะ บริการเคลือบผิวโลหะชนิด Manganese Phosphating, บริการเคลือบผิวแบบ EDP ชนิดจุ่ม	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนางวรรณณา เงามานะชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอร์ส จำกัด ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 75 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนางวรรณณา เงามานะชัย
บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และบริการสาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนางวรรณณา เงามานะชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 75 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนางวรรณณา เงามานะชัย

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาร์วีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และทำธุรกิจซื้อขายไป	<ul style="list-style-type: none"> • มีญาติสนิท (บุตรชาย) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์วีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 • มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท อาร์วีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการ Stamping การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ เช่น แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ บริการซ่อมแม่พิมพ์ Wire Cutting, EDM	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 43.50 • มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ
บริษัท โคราซ มัตซึชิตะ จำกัด	ผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเหล็กแผ่นโดยวิธีการ Stamping และรีดเย็นขึ้นรูปสำหรับทำสปริงและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลการเกษตร และแม่พิมพ์สำหรับปั๊มโลหะ	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนางวรรณณา เรามานะชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคราซ มัตซึชิตะ จำกัด ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 30 • มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนางวรรณณา เรามานะชัย
บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ซิงหววน) จำกัด	จำหน่ายวัตถุดิบที่สำเร็จรูปให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ ยูเอสเอ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนที่ทำจากโลหะ	<ul style="list-style-type: none"> • มีญาติสนิท (บุตรชาย) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ ยูเอสเอ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมทาวนพัฒนา	จำหน่ายปั๊มน้ำ เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า และทำธุรกิจซื้อขายไป	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นายกฤษกร เรามานะชัย เป็นผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมทาวนพัฒนา ในสัดส่วนร้อยละ 50
บริษัท ไพร์ม สเปคซ์ จำกัด	ให้เช่า ขาย ซ่อม และดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือนายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ โดยที่นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพร์ม สเปคซ์ จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 50.00

11.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสามารถสรุปเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้

1. รายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตที่บริษัทย่อยต้องดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่นำไปขายให้กับลูกค้า

โดยปกติสำหรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท OEM Supplier Tier 1 ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นจะมีความซับซ้อน ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นที่ผลิตจากโลหะ วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ และอาจจะรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า นำมาประกอบเป็นสินค้าชิ้นเดียว และเนื่องจากความซับซ้อนของชิ้นส่วนที่เป็นโมดูล (Module) ทางผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท OEM Supplier Tier 1 จะต้องใช้ผู้รับจ้างช่วงหลายรายที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ เช่น ผู้ผลิตที่ชำนาญในการผลิตชิ้นส่วนด้านพลาสติก หรือ ผู้ผลิตที่ชำนาญในการผลิตชิ้นส่วนจำพวกยาง หรือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความชำนาญในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความชำนาญทางด้านเครื่องเคลือบผิวโลหะ เข้ามาช่วยอยู่ในห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain)

เพื่อสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนดังกล่าว ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท OEM Supplier Tier 1 จะทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต และ ลูกค้าของบริษัทฯ ทุกขั้นตอนของกระบวนการตั้งแต่ การออกแบบ การทดสอบแบบ การกำหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบต่างๆ การกำหนดคุณลักษณะของชิ้นส่วนที่นำมาประกอบเป็นสินค้า จะต้องถูกควบคุมและได้รับอนุมัติจากผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งภายหลังการอนุมัติจากผู้ผลิตรถยนต์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ คุณลักษณะพิเศษ และผู้ผลิตที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตได้ก่อนที่ลูกค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะอนุมัติ ซึ่งในกรณีของ PCW PCD และ PCF และบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตทั้งหมด ก็อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานดังกล่าวจากลูกค้า นอกจากนี้ ต้นทุนทางด้านราคาในการจัดซื้อชิ้นส่วนต่างๆ ที่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของ PCW PCD และ PCF จะต้องถูกเปิดเผยให้กับลูกค้าเพื่อความโปร่งใส (Transparency Policy) ทุกครั้งในการเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา เช่น ต้นทุนและชื่อของผู้ผลิตวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต ต้นทุนและชื่อของผู้ผลิตที่รับจ้างช่วงในห่วงโซ่การผลิต ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ค่าใช้จ่ายของการบริการเฉพาะทางพิเศษจากผู้ให้บริการ ตลอดจนถึงกำไรที่คาดว่าจะได้รับของ PCW PCD และ PCF ในการผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับคำสั่งซื้อนั้นๆ โดย PCW PCD และ PCF จะไม่สามารถบอกกำไรไปบนชิ้นส่วนหรือขบวนการผลิตที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ และเมื่อลูกค้าตกลงให้คำสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทและราคาของสินค้าและบริการที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ เว้นแต่ลูกค้าจะมีคำสั่งให้เปลี่ยน

2. รายการซื้อสินค้า วัตถุดิบของบริษัทย่อยภายหลังจากชิ้นส่วนยานยนต์นั้นๆ พ้นจากช่วงการผลิต (off-production)

บริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายอื่นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายหลังจากที่ชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทย่อยพ้นจากช่วงการผลิตแล้ว ซึ่งในกรณีนี้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงบริษัทย่อยอาจจะไม่ผลิตชิ้นส่วนต่อ เนื่องจากเครื่องจักรได้ถูกปรับเพื่อนำไปใช้กับการผลิตชิ้นส่วนจำนวนมากในโครงการอื่น ชิ้นส่วนที่ทำการผลิตหลังจากรถยนต์ออกจากสายการผลิตแล้วจะมีจำนวนน้อย ไม่คุ้มทุนกับการนำมาผลิตในสายการผลิตหลัก (Mass Production) ของบริษัทย่อย จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นแทน แต่ผู้ผลิตรายนั้นจะต้องได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยยังต้องเป็นผู้ที่รับประกันคุณภาพของสินค้านั้นๆอยู่ไม่ว่าจะผลิตจากที่ใดก็ตาม ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจึงเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจเลือกผู้ผลิต

3. รายการซื้อสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ

บริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นลักษณะเฉพาะจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยหลายรายการไม่สามารถเปรียบเทียบกับราคาในตลาดได้เนื่องจากสินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่มีลักษณะที่เหมือนกับสินค้าทั่วไป เป็นสินค้าที่ออกแบบและผลิตสำหรับการใช้งานแบบเฉพาะ เป็นการบริการแก้ไขปรับปรุง หรือออกแบบและผลิตเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมสำหรับงานเฉพาะแบบ (measuring gauge) jig fixture โดยระหว่างกระบวนการทำงานก็จะมีแบบร่าง (drawing) ที่ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นความลับของผู้ผลิตซึ่งเป็น know-how เฉพาะของผู้ผลิตแต่ละราย และไม่ได้มีการส่งมอบแบบให้กับทางบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในทางปฏิบัติจึงไม่สามารถนำแบบร่างอย่างละเอียดดังกล่าวไปสอบราคาตลาดจากผู้ผลิตและผู้ให้บริการรายอื่นได้ นอกจากนี้ในการซื้อบริการบางอย่างจะมีจำนวนผู้ให้บริการจำกัดเพียงไม่กี่ราย ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และผู้ให้บริการที่อาจเป็นคู่แข่งของบริษัทในเครือ หรือเป็นบริษัทที่ผลิตและให้บริการกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. รายการขายสินค้าและวัตถุดิบทั่วไป

บริษัทย่อยมีรายการขายสินค้าและวัตถุดิบจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจปกติ

5. รายการซื้อสินค้าและบริการทั่วไป และการเช่าที่ดิน

บริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าหรือบริการจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจปกติ และมีการเช่าที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อใช้เป็นโรงงานในการดำเนินการผลิต

รายการระหว่างกันที่บริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะแบ่งตามรายการที่ บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด บริษัท พี.ซี.เอส. ไโด คาสติง จำกัด และบริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิจ จำกัด เข้าทำรายการโดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) รายการระหว่างกันของบริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด (“PCW”)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด	ขายสินค้าและวัตถุดิบ ขายทรัพย์สิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,287,796 0 2,636,090 0	345,705 6,740,000 2,473 7,211,800	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการขายสินค้าปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีตเมื่อเริ่มโครงการ โดยสินค้าดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ ราคาขายสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันได้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินค้า คือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ PCW ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่จะไม่ใช้ในการผลิตสินค้าของ PCW ให้กับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยลูกหนี้อื่นเป็นรายการที่มาจากการที่บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด ดำงชำระค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับ PCW โดยจะรับชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 2557 <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวขายสินค้าและวัตถุดิบเป็นการดำเนินการที่ปกติ โดยที่ราคาขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเป็นมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรม สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ PCW จะไม่ใช้ในกระบวนการผลิต โดย PCW มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย PCW ขายทรัพย์สินให้กับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงสุด ราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขายทรัพย์สินเก่าที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิตออกไปจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCW <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCW มีนโยบายในการดำเนินการธุรกิจที่จะเน้นในธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2 การขายชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ ไม่อยู่ในธุรกิจหลักของ PCW จึงไม่มีนโยบายที่จะทำรายการนี้ในอนาคตภายหลังสิ้นสุดโครงการดังกล่าว สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นการขายในอนาคตหาก PCW มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ PCW จะไม่ใช้ในกระบวนการผลิต ฝ่ายจัดการจะพิจารณาถึงทางเลือกในการดำเนินการซึ่งรวมถึงการขายเครื่องจักรออกไปจะก่อให้เกิดผลตอบแทนรายได้ประจําการตัดสินใจ เช่น เปรียบเทียบราคาขาย ผู้ซื้อ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCW

เพิ่มคำอธิบายความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการขายทรัพย์สินของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด _31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<p>ซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหน้าที่อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p>	<p>48,255,034 2,275,591</p>	<p>40,652,078 3,563,957</p>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตตามที่ถูกกำหนดเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เช่น ชื่อ jig ค่าบริการซัพซันงาน ค่าบริการเคลือบผิวเหล็กด้วย EDP ชนิดพ่น บริการเจียร์งาน ชื่อวัสดุดิบ ชื่ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานฯลฯ ราคาซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นราคาที่ได้เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในส่วนที่เปรียบเทียบได้ และได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCW พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCW สำหรับราคาซื้อสินค้าและบริการที่ไม่สามารถหาสินค้าและบริการมาเปรียบเทียบได้ PCW กำหนดนโยบายราคาซื้อสินค้าและบริการ เท่ากับ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCW พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCW เช่นกัน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของภาคธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ลูกค้าของ PCW จะพิจารณาดำเนินและชื่อของผู้ผลิตวัสดุที่จะใช้ในการผลิต ต้นทุนและชื่อของผู้ผลิตที่รับจ้างช่วงในช่วงไฮการผลิต ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ค่าใช้จ่ายของการบริการเฉพาะทางพิเศษจากผู้ให้บริการ ในการผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับคำสั่งซื้อนั้นๆ และเมื่อลูกค้าตกลงให้คำสั่งซื้อ ชื่อของบริษัท และราคาของสินค้าและบริการที่อยู่ในช่วงไฮการผลิตจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ การทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นทางธุรกิจเนื่องจาก PCW ไม่มีการเคลือบผิวเหล็กด้วย EDP ชนิดพ่นเองเนื่องจากมาตรฐานควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัดของ OEM Supplier Tier 1 หรือ OEM Supplier Tier 2 นอกจากนี้ PCW ได้มีการสอบถามราคาตลอดจนเงื่อนไขอื่น เช่น ระยะเวลาในการทำงาน จากผู้ขายสินค้าและบริการรายอื่นพบว่าราคาและเงื่อนไขที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด นั้นดีกว่าราคาและเงื่อนไขที่บริษัทอื่นเสนอ ดังนั้นการทำการนี้จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCW <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCW จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าของ PCW)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด _31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
2. บริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอร์ส จำกัด	ขายสินค้าและวัตถุดิบ ขายทรัพย์สิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	346,913 0 148,814	49,781 6,136,561 0	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการขายสินค้าปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีตเมื่อเริ่มโครงการ โดยสินค้าดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนรถกอล์ฟ ราคาขายสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินค้าคือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ PCW ขายยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่จะไม่ใช้ในการผลิตสินค้าของ PCW ให้กับบริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอร์ส จำกัด <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าว-ขายสินค้าและวัตถุดิบเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเป็นมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรม สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นการขายยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ PCW จะไม่ใช้ในกระบวนการผลิต โดย PCW มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย PCW ขายทรัพย์สินให้กับบริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงสุด ราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขายทรัพย์สินเก่าที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิตออกไปจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCW <p><u>นโยบายการทำการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCW มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะเน้นในธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2 ถึงแม้ว่าการขายชิ้นส่วนรถกอล์ฟอาจจะไม่อยู่ในธุรกิจหลักของ PCW แต่ฝ่ายจัดการของ PCW จะพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียในการทำธุรกิจนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรภายหลังสิ้นสุดโครงการดังกล่าว สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นการขายยานพาหนะ ในอนาคตหาก PCW มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ PCW จะไม่ใช้ในกระบวนการผลิต ฝ่ายจัดการจะพิจารณาถึงทางเลือกในการดำเนินการซึ่งรวมถึงการขายยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าออกไปจะก่อให้เกิดผลตอบแทนระยะเลียดประกอบการตัดสินใจ เช่น เปรียบเทียบราคาขาย ผู้ซื้อ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCW

เพิ่มคำอธิบายความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการขายทรัพย์สินของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด _31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<p>ซื้อสินค้าและบริการ</p> <p>เจ้าหน้าที่การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p>	<p>8,000</p> <p>0</p>	<p>7,813,675</p> <p>816,694</p>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การชุบ coating ในชิ้นส่วนยานยนต์ที่ PCW ผลิต ฯลฯ ซึ่งผู้ที่สามารถให้บริการดังกล่าวได้อีกรายหนึ่งคือคู่แข่งของบริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอร์ส จำกัด ราคาซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ได้เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในส่วนที่เปรียบเทียบได้ และได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCW พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCW สำหรับราคาซื้อสินค้าและบริการที่ไม่สามารถหาสินค้าและบริการมาเปรียบเทียบได้ PCW กำหนดนโยบายราคาซื้อสินค้าและบริการ เท่ากับ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCW พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCW เช่นกัน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของภาคธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ลูกค้าของ PCW จะพิจารณาต้นทุนและชื่อของผู้ผลิตวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต ต้นทุนและชื่อของผู้ผลิตที่รับจ้างช่วงในห่วงโซ่การผลิต ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ค่าใช้จ่ายของการบริการเฉพาะทางพิเศษจากผู้ให้บริการ ในการผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับคำสั่งซื้อนั้นๆ และเมื่อลูกค้าตกลงให้คำสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทและราคาของสินค้าและบริการที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ การทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นทางธุรกิจเนื่องจาก PCW ไม่มีการชุบ coating ขึ้นงานเองเนื่องมาจากมาตรฐานควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัดของ OEM Supplier Tier 1 หรือ OEM Supplier Tier 2 นอกจากนี้ PCW ได้มีการสอบถามราคาตลอดจนเงื่อนไขอื่น เช่น ระยะเวลาในการทำงาน จากผู้ขายสินค้าและบริการรายอื่น พบว่าราคาและเงื่อนไขที่ซื้อสินค้าและบริการกับบริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอร์ส จำกัด นั้นดีกว่าราคาและเงื่อนไขที่บริษัทอื่นเสนอ ดังนั้น การทำรายการนี้จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCW <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCW จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ (จนไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าของ PCW)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3. บริษัท อารีวีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ขายสินค้าและวัตถุดิบ ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	721,562 77,029	129,466 0	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นรายการขายสินค้าปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีต ● ราคาขายสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินค้าคือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเป็นมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไป และอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรม <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● PCW จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไม่มีคำสั่งซื้อจาก บริษัท อารีวีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด _31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
4. บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด	ขายสินค้าและวัตถุดิบ ขายทรัพย์สิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0 0 2,043,604 0	41,726,597,140,507 140,397,871 7,544,075 13,696,000	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการขายสินค้าปกติ ซึ่งโดยส่วนมากเป็นสินค้าและวัตถุดิบกลุ่ม non-automotive โดยนโยบายราคาขายสินค้า คือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 PCW ขายเครื่องใช้สำนักงาน เช่น <u>อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน โต๊ะทำงาน ฯลฯ</u> เครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่จะไม่ใช้ในการผลิตสินค้าของ PCW ให้กับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด <u>โดยราคาขายเป็นมูลค่าทางบัญชีของเครื่องจักรนั้นๆ</u> โดยลูกหนี้อื่นเป็นรายการที่มาจากกรณีที่บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด ดำเนินการค้าเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าให้กับ PCW <u>โดยจะรับชำระหนี้ค่าเครื่องใช้สำนักงาน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 2557</u> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากการขายเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ PCW จะไม่ใช้ในกระบวนการผลิต <u>การขายเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ออกไปจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCW โดย PCW มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย PCW ขายทรัพย์สินให้กับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงสุด ราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวส่วนใหญ่มิได้ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขายทรัพย์สินเก่าที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิตออกไปจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCW</u>
เพิ่มคำอธิบายความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบสำหรับ รายการขายทรัพย์สินของบริษัท				

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด _31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	<p>ซื้อสินค้า/วัตถุดิบ</p> <p>ค่าบริการ (ค่าไฟฟ้า)</p>	<p>194,656</p> <p>19,949,825</p>	<p>147,622</p> <p>0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นรายการซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่พ้นจากช่วงการผลิตแล้ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงบริษัทย่อยอาจจะไม่ผลิตชิ้นส่วนต่อ แต่จะเลือกซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นแทน เนื่องจากจำนวนการผลิตน้อย ไม่คุ้มทุนกับการนำมาผลิตในสายการผลิตหลัก (Mass Production) ของPCW ● ราคาซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นราคาที่ได้เจรจาต่อรองกับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด โดยนโยบายราคาซื้อสินค้า คือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ● ค่าบริการ (ค่าไฟฟ้า) เกิดจาก การดำเนินการโอนย้ายเครื่องจักรจากบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด มาที่โรงงานของ PCW ซึ่งดำเนินการในระหว่างปี 2555 ในระหว่างการโอนย้ายซึ่งมีการดำเนินการผลิตอยู่ตลอดจึงเกิดค่าไฟฟ้าขึ้น บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัดเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้างดงกล่าวไปก่อนและนำมาคิดกับ PCW โดยคิดราคาค่าไฟฟ้าตามที่ใช้อยู่จริง <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติและการว่าจ้างผลิตสำหรับชิ้นงานที่มีการผลิตจำนวนน้อยไม่คุ้มทุนกับการนำมาผลิตในสายการผลิตหลัก (Mass Production) ของ PCW จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ PCW นอกจากนี้การว่าจ้างผลิตจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจจาก PCW เนื่องจาก PCW ยังต้องเป็นผู้ที่รับประกันคุณภาพของสินค้านั้นอยู่ ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจึงเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจเลือกผู้ผลิต ● คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากรคิดค่าบริการ (ค่าไฟฟ้า) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากคิดตามราคาที่ใช้จริง <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● PCW จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ (จนไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าของ PCW)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด _31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
5. บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด	ขายทรัพย์สิน ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ค่าบริการ (ค่าสาธารณูปโภค) ค่าเช่า เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0 0 22,017,958 2,592,000 0	100,000 107,000 12,899,490 3,826,184 309,033	<ul style="list-style-type: none"> PCW ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่จะไม่ใช้ในการผลิตสินค้าของ PCW ให้กับบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด โดยลูกหนี้อื่นเป็นรายการที่มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด คำชำระค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับ PCW โดยจะรับชำระหนี้ค่าเครื่องใช้สำนักงาน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 2557 บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด คิดค่าบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการส่วนกลาง และ ค่าบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ กับ PCW ในฐานะที่เป็นผู้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโรงงานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการคิดค่าบริการดังกล่าวคิดจากต้นทุนและค่าบริหารจัดการตามจริง เป็นรายการเช่าที่ดินเนื้อที่ 72 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา ที่ PCW เช่าจากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด ตามสัญญาเช่าลงวันที่ 10 พ.ย. 2554 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 216,000 บาท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ PCW จะไม่ใช้ในกระบวนการผลิต การขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ออกไปจะโดย PCW มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย PCW ขายทรัพย์สินให้กับบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ไว้ราคาสูงสุด ราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขายทรัพย์สินเก่าที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิตออกไปจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCW คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ถูกและก่อให้เกิดประโยชน์กับ PCW อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเช่าที่ดินของ PCW จากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด เป็นมาตรฐานมากขึ้นแต่ยังคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCW ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556 ได้อนุมัติสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน โดยเปลี่ยนแปลงค่าเช่าเป็น 23.50 บาทต่อตารางวาต่อเดือน อ้างอิงจากราคาประเมินที่ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเมิน ค่าเช่าที่ดินใหม่ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ด้วยอัตราค่าเช่าใหม่ดังกล่าว จะมีค่าเช่าประมาณ 679,691 บาทต่อเดือน (คำนวณจากเนื้อที่ 72 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา หรือคิดเป็น 28,923 ตารางวา) นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้เช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 คราว (สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินอยู่ในส่วนที่ 5) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับ PCW นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต PCW จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปในอนาคตเนื่องจากเป็นแนวทางที่จำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCW

เพิ่มคำอธิบายความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการขายทรัพย์สินของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด _31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
6. บริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	591,100 0	493,645 84,855	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตตามที่ถูกกำหนดเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ราคาซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ได้เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในส่วนที่เปรียบเทียบได้ และได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCW พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCW สำหรับราคาซื้อสินค้าและบริการที่ไม่สามารถหาสินค้าและบริการมาเปรียบเทียบได้ PCW กำหนดนโยบายราคาซื้อสินค้าและบริการ เท่ากับ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCW พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCW เช่นกัน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของภาคธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ลูกค้าของ PCW จะพิจารณาต้นทุนและชื่อของผู้ผลิตวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต ต้นทุนและชื่อของผู้ผลิตที่รับจ้างช่วงในห่วงโซ่การผลิต ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ค่าใช้จ่ายของการบริการเฉพาะทางพิเศษจากผู้ให้บริการ ในการผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับคำสั่งซื้อนั้นๆ และเมื่อลูกค้าตกลงให้คำสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทและราคาของสินค้าและบริการที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตจะคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ นอกจากนี้ PCW ได้มีการสอบถามราคาจากผู้ขายสินค้าและวัตถุดิบรายอื่น พบว่าราคาจากบริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด นั้นดีกว่าราคาที่บริษัทอื่นเสนอ ดังนั้นการทำรายการนี้จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCW <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCW จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ (จนไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าของ PCW)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด _31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
7. บริษัท โคราซ มัตซึซึตะ จำกัด	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,990,779 0	4,373,637 4,462	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตตามที่ถูกกำหนดเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เช่น สปริง ราคาซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ได้เจรจาต่อรอง และได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCW พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCW โดยนโยบายราคาซื้อสินค้า คือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รายการเจ้าหน้าที่การค้ามาจากยี่ห้อชื่อ Spring Vacuum Pump <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการดำเนินธุรกิจปกติของภาคธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ลูกค้าของ PCW จะพิจารณาต้นทุนและชื่อของผู้ผลิตวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต ต้นทุนและชื่อของผู้ผลิตที่รับจ้างช่วงในห่วงโซ่การผลิต ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ค่าใช้จ่ายของการบริการเฉพาะทางพิเศษจากผู้ให้บริการ ในการผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับคำสั่งซื้อนั้นๆ และเมื่อลูกค้าตกลงให้คำสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทและราคาของสินค้าและบริการที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ ดังนั้นการทำรายการนี้จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCW จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ (จนไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าของ PCW)
8. บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ซิงหยวน) จำกัด	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,982,039 0	46,058,665 14,878,130	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการทำธุรกิจปกติ โดยเป็นวัตถุดิบจำพวกเหล็ก ราคาซื้อสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาซื้อสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCW เนื่องจากราคาที่ซื้อต่ำกว่าราคาเหล็กนำเข้า <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ซิงหยวน) จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดบริษัท โดยจะไม่มีการซื้อขายสินค้า/วัตถุดิบภายหลังจากเดือนกันยายน 2556 เป็นต้นไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด _31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
9. บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ ยูเอสเอ จำกัด	ค่าบริการ	649,382	761,462	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการว่าจ้างให้ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ PCW ขายไปให้กับลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ราคาค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยนโยบายราคาซื้อบริการ คือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <u>เนื่องจากในกรณีนี้ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ส่งไปให้ลูกค้าที่อยู่ในทวีปอเมริกา</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ และเกิดมี <u>ความจำเป็น และการว่าจ้างบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ ยูเอสเอ จำกัด ให้ดำเนินการดังกล่าวให้</u> <u>ภายใต้ราคาที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCW</u> <u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u> อาจจะมีการทำรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต หากเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCW
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมทาวน์พัฒนา	ซื้อสินค้าและอุปกรณ์ เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,609,770 0	2,629,995,959,995 95,444	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ทั่วไป เช่น ปัมป์ เกียร์ อะไหล่เครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ฯลฯ ราคาซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยนโยบายราคาซื้อสินค้า คือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาซื้อสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCW เนื่องจากราคาที่ซื้อต่ำกว่าราคาของผู้ขายสินค้ารายอื่น

(2) รายการระหว่างกันของบริษัท พี.ซี.เอส. ไค คาสติง จำกัด (“PCD”)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด สิ้นสุด _31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด (“PCM”)	ขายสินค้า/วัตถุดิบ ขายทรัพย์สิน ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	398,703 0 0	1,109 1,400,000 1,498,000	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการขายสินค้าและวัตถุดิบที่ได้ตกลงไว้นานแล้ว ราคาขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นราคาที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยนโยบายราคาขายสินค้า คือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ PCD ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ไม่ใช้ในการผลิตสินค้าของ PCD ให้กับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยลูกหนี้อื่นเป็นรายการที่มาจากกรณีที่บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด ค้างชำระค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับ PCD โดยจะรับชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 2557 <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวขายสินค้าและวัตถุดิบเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรม สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ PCD จะไม่ใช้ในกระบวนการผลิต การขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ออกไปจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCD โดย PCD มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย PCD ขายทรัพย์สินให้กับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงสุด ราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขายทรัพย์สินเก่าที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิตออกไปจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCD <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCD จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไม่มีคำสั่งซื้อจาก PCM) ในอนาคตหาก PCD มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิต ฝ่ายจัดการจะพิจารณาถึงทางเลือกในการดำเนินการซึ่งรวมถึงการขายเครื่องจักรออกไป ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจ เช่น เปรียบเทียบราคาขาย ผู้ซื้อ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCD

เพิ่มคำอธิบายความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการขายทรัพย์สินของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	ซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหน้าที่-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,813,088 3,576,060	31,011,145 4,129,596	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น jig shaft และบริการตรวจสอบ upper case ฯลฯ ราคาซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ได้เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในส่วนที่เปรียบเทียบได้ และได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCD พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCD สำหรับราคาซื้อสินค้าและบริการที่ไม่สามารถหาสินค้าและบริการมาเปรียบเทียบได้ PCD กำหนดนโยบายราคาซื้อสินค้าและบริการ เท่ากับ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCD พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCD เช่นกัน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของภาคธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ลูกค้าของ PCD จะพิจารณาด้านทุนและชื่อของผู้ผลิตวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต ต้นทุนและชื่อของผู้ผลิตที่รับจ้างช่วงในห่วงโซ่การผลิต ต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ค่าใช้จ่ายของการบริการเฉพาะทางพิเศษจากผู้ให้บริการ ในการผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับคำสั่งซื้อนั้นๆ และเมื่อลูกค้าตกลงให้คำสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทและราคาของสินค้าและบริการที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ การทำรายการดังกล่าวได้มีการเปรียบเทียบราคาในส่วนที่เปรียบเทียบได้กับผู้ผลิตสินค้าและให้บริการรายอื่น โดยราคาที่บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอเป็นราคาที่ต่ำกว่ารายอื่นจึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCD <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCD จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าของ PCD)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
2. บริษัท เอสดีบีบลิวเอส มอเตอร์ส จำกัด	ขายสินค้าและวัตถุดิบ ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0 0	99,794 0	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการขายสินค้าปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีต โดยสินค้าดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซด์ ราคาขายสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินค้าคือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเป็นมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรม <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCD มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยจะเน้นในธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2 ถึงแม้ว่าการขายชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซด์จะไม่อยู่ในธุรกิจหลักของ PCD แต่ฝ่ายจัดการของ PCD จะพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียในการทำธุรกิจนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรภายหลังสิ้นสุดโครงการดังกล่าว
	ซื้อสินค้าและบริการ	1,000,000	230,574	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อรถกระบะไฟฟ้าเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของ PCD <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเทียบเคียงได้กับราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> อาจจะมีการทำรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต หากเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCD

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3. บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด ("SWS")	ขายสินค้าและวัตถุดิบ ขายทรัพย์สิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	680,260 0 (12,373) 0	529,667 600,000 0 642,000	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการขายสินค้าและวัตถุดิบปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีต โดยสินค้าดังกล่าวเป็น housing belt ราคาขายสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินค้าคือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ PCD ขายเครื่องจักรเก่าที่ไม่ใช้ในการผลิตสินค้าของ PCD ให้กับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด โดยลูกหนี้อื่นเป็นรายการที่มาจากบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด ดังชำระค่าเครื่องจักรให้กับ PCD โดยจะรับชำระหนี้ค่าเครื่องจักรเก่าดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 2557 <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวขายสินค้าและวัตถุดิบเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเป็นมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรม สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากการขายเครื่องจักรเก่าที่ PCD จะไม่ใช้ในกระบวนการผลิต การขายเครื่องจักรออกไปจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCD โดยราคาขายที่มูลค่าทางบัญชีของเครื่องจักรดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมโดย PCD มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย PCD ขายทรัพย์สินให้กับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงสุด ราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขายทรัพย์สินเก่าที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิตออกไปจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCD <p>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</p> <ul style="list-style-type: none"> PCD จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ (จนไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าของ SWS) ในอนาคตหาก PCD มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิต ฝ่ายจัดการจะพิจารณาถึงทางเลือกในการดำเนินการซึ่งรวมถึงการขายเครื่องจักรออกไป ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจ เช่น เปรียบเทียบราคาขาย ผู้ซื้อ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCD

เพิ่มคำอธิบายความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบสำหรับ
รายการขายทรัพย์สินของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,400,230 0	0 0	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นรายการ ที่ PCD ค้างชำระค่าสินค้าและวัตถุดิบปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ และเป็นรายการที่สมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
4. บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด	ค่าบริการ (ค่าสาธารณูปโภค) ค่าเช่า เจ้าหน้าที่-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,610,145 900,000 0	6,991,948,291.8 2,045,382 1,076,487	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด คิดค่าบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการ ส่วนกลาง และ ค่าบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ กับ PCD ในฐานะที่เป็นผู้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโรงงานในการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการคิดค่าบริการดังกล่าวคิดจากต้นทุนและค่าบริหารจัดการตามจริง เป็นรายการเช่าที่ดินเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ที่ PCD เช่าจากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด ตามสัญญาเช่าลงวันที่ 10 พ.ย. 2554 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 75,000 บาท ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2556 PCD มีการขยายพื้นที่และเช่าที่ดินเพิ่มเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 48 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลผล โดยค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ถูกและก่อให้เกิดประโยชน์กับ PCD อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเช่าที่ดินของ PCD จากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด เป็นมาตรฐานมากขึ้น แต่ยังคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCD ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556 ได้อนุมัติ การทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน โดยเปลี่ยนแปลงค่าเช่าเป็น 23.50 บาทต่อตารางวาต่อ เดือน อ้างอิงจากราคาประเมินที่ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเมิน ค่าเช่าที่ดินใหม่ดังกล่าวจะมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ด้วยอัตราค่าเช่าใหม่ดังกล่าว จะมีค่าเช่าประมาณ 459,778 บาทต่อเดือน (คำนวณจากเนื้อที่ 48 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา หรือคิดเป็น 19,565 ตารางวา) นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้เช่า ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 คราว (สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่า ที่ดินและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินอยู่ในส่วนที่ 5) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่สมเหตุผลผลและ ก่อให้เกิดประโยชน์กับ PCD <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCD จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปในอนาคตเนื่องจากเป็นแนวทางที่จำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCD

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
5. บริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด	ซื้อสินค้า วัสดุดิบ และบริการ เจ้าหน้าที่การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,491,107 0	1,196,921 530,838	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น jig และบริการ wire cut ฯลฯ ราคาซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นราคาที่ได้เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในส่วนที่เปรียบเทียบได้ สำหรับราคาซื้อสินค้าและบริการที่ไม่สามารถหาสินค้าและบริการมาเปรียบเทียบได้ PCD กำหนดนโยบายราคาซื้อสินค้าและบริการ เท่ากับ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCD พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCD เช่นกัน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งนอกจากบริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด แล้ว ไม่มีผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายใดในนครราชสีมาที่มีเครื่องจักรที่ให้บริการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ในส่วนราคาสินค้าและวัสดุดิบที่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ ราคาที่บริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด เสนอเป็นราคาที่ดีกว่ารายอื่นจึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCD
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสมทาวน์พัฒนา	ซื้อสินค้าและอุปกรณ์	1,989,075	3,050,043	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ทั่วไป เช่น บั้ม เกียร์ อะไหล่เครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ฯลฯ ราคาซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยนโยบายราคาซื้อสินค้า คือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาซื้อสินค้าและวัสดุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCD เนื่องจากราคาที่ซื้อต่ำกว่าราคาของผู้ขายสินค้ารายอื่น

(3) รายการระหว่างกันกับบริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรัจจิง จำกัด (“PCF”)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1. บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด (“SWS”)	ขายสินค้าและวัตถุดิบ ขายทรัพย์สิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,092,090 0 0 0	1,031,196 19,995 340,498 21,394	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการขายสินค้าและวัตถุดิบปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีต ราคาขายสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินค้าคือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รายการขายทรัพย์สินเป็นรายการที่ PCF ขายเครื่องมือวัด เช่น Max Gage Block ให้กับบริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด โดยจะรับชำระหนี้ค่าเครื่องมือวัดดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 2557 <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวขายสินค้าและวัตถุดิบเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเป็นมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรม สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากการขายเครื่องมือ และขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีสุทธิของเครื่องมือดังกล่าวจึงเป็นราคาที่เหมาะสม <i>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</i> PCF จะมีธุรกรรมขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ (จนไม่มีคำสั่งซื้อจากSWS) ในอนาคตหาก PCF มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิต ฝ่ายจัดการจะพิจารณาถึงทางเลือกในการดำเนินการซึ่งรวมถึงการขายเครื่องจักรออกไป ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจ เช่น เปรียบเทียบราคาขาย ผู้ซื้อ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCF
	ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0 0	208,378 0	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อวัตถุดิบที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมกะทันหัน เช่น Raw BRKT: FUEL PIPE (เหล็กแท่งที่ตัดแล้ว) โดยนโยบายราคาซื้อสินค้าคือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</i> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติ และเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
2. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด	ขายสินค้าและวัตถุดิบ ขายทรัพย์สิน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0 0 0 0	499,739 150,000 181,620 160,500	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นรายการขายสินค้าและวัตถุดิบปกติในลักษณะโครงการที่ตกลงกันในอดีต • ราคาขายสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ โดยนโยบายราคาขายสินค้าคือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ • PCF ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ไม่ใช้ในการผลิตสินค้าของ PCF ให้กับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด • โดยลูกหนี้อื่นเป็นรายการที่มาจากกรณีที่บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด ค้างชำระค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับ PCF โดยจะรับชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 2557 <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวขายสินค้าและวัตถุดิบเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ ซึ่งเป็นมาตรฐานปฏิบัติโดยทั่วไปและอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรม • สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ PCF จะไม่ใช้ในกระบวนการผลิต การขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ออกไปจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCF โดย PCF มีการเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อจากบุคคลภายนอกกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย PCF ขายทรัพย์สินให้กับบริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงสุด ราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ดังนั้นการขายทรัพย์สินเก่าที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิตออกไปจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCF

เพิ่มคำอธิบายความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการขายทรัพย์สินของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
	ซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,231,344 1,225,701	1,127,621 0	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น jig stand check ฯลฯ ราคาซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่ได้เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในส่วนที่เปรียบเทียบได้ สำหรับราคาซื้อสินค้าและบริการที่ไม่สามารถหาสินค้าและบริการมาเปรียบเทียบได้ PCF กำหนดนโยบายราคาซื้อสินค้าและบริการ เท่ากับ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCF พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCF เช่นกัน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาซื้อสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCF เนื่องจากราคาที่ซื้อต่ำกว่าราคาของผู้ผลิตสินค้ารายอื่น
3. บริษัท เอสดับบลิวเอส มอเตอร์ส จำกัด	ซื้อสินค้าและบริการ เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	41,421 0	3,360 3,595	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้ออะไหล่พร้อมค่าแรงในการซ่อมรถกอล์ฟ โดยนโยบายราคาซื้อสินค้า คือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาขายสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรม <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> อาจจะมีการทำรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต หากเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCF
	ขายทรัพย์สิน	0	123,206	<ul style="list-style-type: none"> เป็นการขายยานพาหนะ PICKUP; ISUZU D MAX <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> สำหรับรายการขายทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นการขายยานพาหนะที่ PCF จะไม่ใช้แล้ว การขายยานพาหนะดังกล่าวออกไปในราคาขายที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีสุทธิจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCF

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
4. บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด	ค่าบริการ (ค่าสาธารณูปโภค) ค่าเช่า เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,097,886 612,000 0	3,084,386 974,696 77,430	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด คิดค่าบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการ ส่วนกลาง และ ค่าบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ กับ PCF ในฐานะที่เป็นผู้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโรงงานในการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการคิดค่าบริการดังกล่าวคิดจากต้นทุนและค่าบริการจัดการตามจริง เป็นรายการเช่าที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา ที่ PCF เช่าจากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด ตามสัญญาเช่าลงวันที่ 10 พ.ย. 2554 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 51,000 บาท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ถูกและก่อให้เกิดประโยชน์กับ PCF อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเช่าที่ดินของ PCF จากบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท จำกัด เป็นมาตรฐานมากขึ้น แต่ยังคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ PCF ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556 ได้อนุมัติ การทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน โดยเปลี่ยนแปลงค่าเช่าเป็น 23.50 บาทต่อตารางวาต่อ เดือน อ้างอิงจากราคาประเมินที่ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเมิน ค่าเช่าที่ดินใหม่ดังกล่าวจะมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ด้วยอัตราค่าเช่าใหม่ดังกล่าว จะมีค่าเช่าประมาณ 165,934 บาทต่อเดือน (คำนวณจากเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา หรือคิดเป็น 7,061 ตารางวา) นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้เช่า ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 คราว (สรุปรายละเอียดของสัญญาเช่า ที่ดินและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินอยู่ในส่วนที่ 5) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและ ก่อให้เกิดประโยชน์กับ PCF <p><u>นโยบายการทำรายการดังกล่าวในอนาคต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PCF จะมีธุรกรรมนี้ต่อไปในอนาคตเนื่องจากเป็นแนวทางที่จำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCF

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	รอบบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2556 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
5. บริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด	ซื้อสินค้า วัสดุดิบ และบริการ	209,200	0	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น jig และบริการ wire cut ฯลฯ ราคาซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นราคาที่ได้เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในส่วนที่เปรียบเทียบได้ สำหรับราคาซื้อสินค้าและบริการที่ไม่สามารถหาสินค้าและบริการมาเปรียบเทียบได้ PCF กำหนดนโยบายราคาซื้อสินค้าและบริการ เท่ากับ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งได้นำเสนอให้กับลูกค้าของ PCF พิจารณาประกอบการทำคำสั่งซื้อกับ PCF เช่นกัน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งนอกจากบริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด แล้ว ไม่มีผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายใดในนครราชสีมาที่มีเครื่องจักรที่ให้บริการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ในส่วนของราคาสินค้าและวัตถุดิบที่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ ราคาที่บริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด เสนอเป็นราคาที่ต่ำกว่ารายอื่นจึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCF
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมทาวน์พัฒนา	ซื้อสินค้าและอุปกรณ์	377,390	97,980	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ทั่วไป เช่น ปัมป์ เกียร์ อะไหล่เครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ฯลฯ ราคาซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นราคาที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยนโยบายราคาซื้อสินค้า คือ ต้นทุนบวกอัตรากำไรไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในช่วง (range) ปกติของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่ราคาซื้อสินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ PCF เนื่องจากราคาที่ซื้อต่ำกว่าราคาของผู้ขายสินค้ารายอื่น

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

11.3.1 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

11.3.2 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

11.4 นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตราฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 5 ประเภท คือ 1. รายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตที่บริษัทย่อยต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่นำไปขายให้กับลูกค้า 2. รายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ ของบริษัทย่อยภายหลังจากขึ้นส่วนยานยนต์นั้นๆพ้นจากช่วงการผลิต (off-production) 3. รายการซื้อสินค้า และบริการที่มีลักษณะเฉพาะ 4. รายการขายสินค้า และวัตถุดิบทั่วไป และ 5. รายการซื้อสินค้า และบริการทั่วไป และการเช่าที่ดิน ซึ่งรายการทั้ง 5 ประเภทเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท OEM Supplier Tier 1 และ OEM Supplier Tier 2 และจะยังคงเกิดต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ดี เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันให้กำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดให้กำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังพิจารณาถึงแหล่งเงินทุนที่จะใช้เพื่อการจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายไว้ โดยแหล่งเงินทุนดังกล่าวจะมาจากการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นและ/หรือสถาบันการเงิน ซึ่งหากเป็นการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นจะเข้าข่ายเป็นรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ดีทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วโดย ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัททั้งหมดจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในส่วนที่เหลือทั้งหมด และกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อใช้ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวโดยเห็นว่าการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทเนื่องจากทางผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทำให้กลุ่มบริษัทไม่ต้องมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าว

เพิ่มคำชี้แจงเรื่องการกู้เงินจากผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัท